



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๒๓ มูลค่าข่าว ๕๗๖,๘๑๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# สุขพอ ดอท คอม

## เรียนรู้งานของ ‘พ่อ’ ผ่าน เกมออนไลน์-การ์ตูน

การจะปลูกสร้างตึกหรือบ้านเมือง รากฐานต้องมั่นคงแข็งแรง เช่นกัน จะสร้างประเทศชาติให้เจริญต้องปลูกสร้างเยาวชนของชาติด้วยจิตสำนึกที่ดี รู้จักคิด และรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่ตั้งนาม “พระราชดำริของพ่อ” มิใช่เป็นแบบแผนแบบอย่างในการดำเนินชีวิต การรู้จักปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวเองถือเป็นความคุ้มค่าแก่ชีวิต และเมื่อพัฒนาองค์ความรู้สั่งสมรอบข้างถือเป็นเรื่องที่เกิดประโยชน์ มนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อแก้ไขและสร้างสรรค์สิ่งดีให้บังเกิดในชีวิตร

จาก “โครงการจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” ที่ผ่านมามีต่อยอดเป็นโครงการคู่ขนานกับ “โครงการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ” ซึ่งเกี่ยวพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมได้ ปรึกษาคณะผู้บริหาร และเงินรางวัล จัดโดยสำนักพระราชเลขานุการ



งานนี้จัดทำขึ้นเพื่อ “ใช้สื่อมัลติมีเดียที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน” มาเป็นตัวช่วยในการขยายความรู้ตามแนวพระราชดำริและให้ความรู้แก่เยาวชน โดยนำเอาองค์ความรู้แนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 9 ด้าน อาทิ แนวพระราชดำริเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม,

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การศึกษา, สาธารณสุข และโภชนาการ, การเกษตรและโครงการฟาร์มตัวอย่าง รวมทั้งแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับศิลปาชีพ โดยจัดเปิดตัวโครงการที่โรงแรมดุสิตธานี

นายพลสาร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวว่าการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์ ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เป็นภารกิจ

หลักประการหนึ่งของสำนักพระราชเลขานุการ ในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในการเผยแพร่พระราชกรณียกิจ สมควรที่จะต้องครอบคลุมให้ประชาชนชาวไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนของชาติที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต

สื่อที่สำนักพระราชเลขานุการ จัดทำขึ้นเพื่อให้เข้าถึงคนทุกเพศทุกวัย มีชื่อ ว่า “สุขพอ ดอท คอม” หรือ [www.sukphor.com](http://www.sukphor.com) เพื่อส่งเสริมและเอาใจคนรักการท่องโลกออนไลน์ในยุคของ “ทวิตเตอร์สี่เหลี่ยม” ที่ข้อมูลทุกอย่างอยู่ในกำมือ

ตัวระบบของเว็บไซต์ยังพัฒนารูปแบบของ เกมออนไลน์ที่เล่นง่าย และการดูแอนิเมชั่น ซึ่ง จะเล่าเรื่องราวต่างๆ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ผ่านตัวการ์ตูนแบบไทยๆ พร้อมกับภาพพื้นหลัง

แบบไทย อย่างเช่น เกมปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับความนิยม กันช่วงหนึ่งในโลกออนไลน์ แนวคิดพื้นฐานจากตรง นี้ ได้รับการพัฒนาเกม ออกมาภายใต้ “แนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง” อีก ทั้งยังสอดแทรกข้อคิดของ การชีวิตที่มี “ความสุข” ไว้ด้วย

นอกจากนี้ เว็บไซต์ยังพัฒนา แนวคิดของการดูแอนิเมชั่นจากประสบการณ์ จริงของเยาวชนที่ได้เข้าร่วม “โครงการเยาวชน จิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” ทั้งรุ่น ที่ 1 และ 2 ซึ่งได้เข้าค่ายเป็นเวลา 21 วัน จากการ คัดเลือกผ่านการเขียนบทความและส่งประวัติส่วนตัว ในการทำกิจกรรมเป็นรูปแบบของการแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้ในแต่ละฐาน เพื่อเข้าไปอยู่กับชุมชน ที่ดำเนินตามแนวทางพระราชดำริและโครงการ หลวงต่างๆ ที่ชุมชนช่วยเหลือโคโร จ.เชียงใหม่

โดยมีเยาวชนประธานรุ่นทั้ง 2 คน มาร่วมแชร์ ประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

**สุกฤษฎี พลับรังสิต** หรือแชมป์ ชั้นปี 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เล่าว่า มีความ

สนใจในโครงการพระราชดำริเป็น ทุนเดิมอยู่แล้ว แต่อาจจะไม่ได้รู้สึกหรือมากมายอะไร ที่สำคัญยังไม่เคยเห็นเป็น รูปธรรมจริงๆ ยังไม่เคยได้ ไปสัมผัสจริงๆ ว่าเป็นยังไง ทำได้จริงๆ โห่ม

“แต่พอได้ไปแล้ว ได้เห็น การพัฒนาที่ยั่งยืน มันเป็นการ ใช้ธรรมชาติช่วยมนุษย์ มนุษย์ต้อง อยู่ร่วมกับธรรมชาติ โดยต้นทางเป็นป่าไม้ กลาง ทางเป็นประมง ปลายทางเป็นเกษตรกรรม ทุก ฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันและเป็นการได้พัฒนาที่ ยั่งยืน” จากการศึกษาเรียนรู้ฐานที่ต้องอยู่ร่วมกับ ชุมชนจริงๆ ทำให้ “สุกฤษฎี” พบว่า การนำเอา โครงการพระราชดำริมาประยุกต์กับวิศวกรรม โยธาที่ว่าเรียนนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ “การสร้าง โดยไม่ทำลายธรรมชาติ”

อีกหนึ่งประธานจากรุ่นที่ 2 **วราธรรม บวรกิติ ไรจน์** หรือเอ๋ม ชั้นปี 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล่าว่า สมัย



เข้าร่วมโครงการจากการเขียนบทความ กับหัวข้อ คำถามที่ว่า “เราอยากเรียนรู้อะไรจากโครงการ ในพระราชดำริ”

“ผมไม่เคยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับโครงการพระ ราชดำริ ในส่วนตัวก็เกิดความสงสัยตลอดมาว่า ทั้งหมดที่รู้มาจากตำราเรียนที่ผ่านๆ มา จะเอามาใช้ ในชีวิตสังคมคนเมืองได้จริงๆ หรือ จึงเขียนในสิ่ง ที่เราไม่รู้และอยากรู้อลงไปในเรื่องความ ในช่วงแรก ที่เข้าร่วมโครงการ ผมเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลย แต่การที่ไม่รู้อะไรเลยแล้วได้เข้ามาอยู่ร่วมกับคนที่ รู้จริง ปฏิบัติจริง มันทำให้ผมสนุก ทำให้ผมต้องฟัง มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ได้มากคือ การได้ใช้ชีวิตในชุมชน ที่ไม่รู้จัก กับใครก็ไม่รู้ ต่างครอบครัว มันทำให้รู้

ว่าการอยู่ร่วมกับมันยาก แต่หากว่าอยู่ร่วมกันได้ มันจะกลายเป็นความสุข”

ประธานทั้ง 2 รุ่นยังฝากถึงเยาวชนทุกคนว่า “โครงการนี้ไม่ใช่เป็นทางเดียวที่จะทำให้เรา ได้เรียนรู้เรื่องในหลวง และไม่ได้เป็นเส้นทาง เดียวที่ทำให้เรามีความสุขแบบพอเพียงได้ มันมี อีกหลายเส้นทางมาก โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งเส้น ทางที่เราได้ร่วมเดินไปด้วยกันได้รวดเร็วขึ้นที่จะ พบกับข้อคิดในการใช้ชีวิต และพบคำว่าความสุข เพียงสำหรับเรา”

เยาวชนรุ่นใหม่อาจจะเคยได้ยิน แต่ไม่เคยได้ สัมผัส จึงไม่เชื่อว่าโครงการพระราชดำริสามารถเก้มาปรับใช้ในชีวิตได้จริง เพียงแต่ได้ยินจะไม่ฟัง

เชื่อ ดังนั้นต้องลองเข้าไปสัมผัสจากประสบการณ์  
จากชีวิตของคนที่น่าไปใช้จริง ในชีวิตประจำวัน  
แล้วมาปรับใช้กับตนเองและเผยแพร่ต่อจึงจะเกิด  
ประโยชน์สูงสุด หรืออาจเริ่มต้นที่เว็บไซต์ สุขพอ  
ดอท คอม ก็น่าจะได้

**ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอนเป็นร้อยพัน**